



ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ตามประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านเอกสาร) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะและวิธีการประเมิน(คัดเลือก)	วันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ(คัดเลือก)	หมายเหตุ
<p><u>การประเมินครั้งที่ ๑</u> (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) - คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม ไหวพริบ ปฏิภาณ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ฯลฯ</p> <p><u>โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์</u> - ตำแหน่งพนักงานซักฟอก - ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านเอกสาร)</p>	<p><u>สอบสัมภาษณ์</u> - วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา</p>	รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบ เวลา ๐๘.๓๐ น.
<p><u>การประเมินครั้งที่ ๒</u> - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง</p> <p><u>โดยวิธีการสอบปฏิบัติ</u> - ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านเอกสาร)</p>	<p><u>สอบปฏิบัติ</u> - วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา</p>	รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบ เวลา ๑๓.๓๐ น.

/๓. ระเบียบ...

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก


๓.๓ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาครั้งนี้

๓.๔ เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในครั้งนี้อยู่ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น หากเป็นไปได้ขอความกรุณาไม่ควรเดินทางมาเป็นหมู่คณะหรือมีญาติมาให้กำลังใจมากเกินไปเพื่อเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) รวมทั้งก่อนเข้าห้องสอบจะมีการคัดกรองความเสี่ยงของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งหากพบว่ามีความเสี่ยง คณะกรรมการควบคุมการสอบจะจัดสถานที่สอบโดยแยกห้องต่างหาก

๓.๕ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นำผลรับรองการตรวจ ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง หรือหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ครบ ๒ เข็ม มายื่นเพื่อรายงานตัวก่อนเข้าสอบ

โรงพยาบาลখনอมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกระบบประมาณ (เงินบำรุง) ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลখনอม และทางเว็บไซต์ www.khanom.org/home

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายยุทธนา สุทธิธนากร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลখনอม

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวสิรินันท์ เกตุชู	

ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านเอกสาร

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาววิลาสินี กาญจนะโกคิน	
๐๒	นางกิตติญาณี อภิชาติ	
๐๓	นางสาวชนิษฐา รอดบุญ	